

KIDS CAMP

DÃ NGOẠI KHÁM PHÁ



VÌ SAO

BÉ CẦN “KIDS CAMP” ?

“Thông minh xã hội” là khả năng khéo léo vận dụng các kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân vào giải quyết vấn đề. Nếu một người chỉ giỏi lý thuyết, nhưng không biết vận dụng lý thuyết vào thực tế thì rất khó làm chủ công việc và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều chương trình tạo cơ hội cho bé được thực hành và trải nghiệm thực tế. Chương trình dã ngoại và khám phá KIDS CAMP được xây dựng nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng thông minh xã hội của bé, đồng thời giúp bé thư giãn và giải trí một cách lành mạnh, trí tuệ trong một môi trường hữu ích sau những giờ học căng thẳng. Đến với KIDS CAMP, bé sẽ:

♥ Hình thành thói quen tự lập, chủ động

♥ Hình thành khả năng nhìn nhận và giải quyết các vấn đề từ đó phát triển trí thông minh xã hội

PHƯƠNG PHÁP & NỀN TẢNG

“KIDS CAMP” – DÃ NGOẠI KHÁM PHÁ ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG HỌC THÔNG QUA DỰ ÁN, TRẢI NGHIỆM (PROJECT-BASED LEARNING) MÀ Ở ĐÓ:

Bé không chỉ đi dã ngoại, “đi chơi” hay “đi xem” thông thường mà là **học và khám phá!**

Mỗi chương trình KIDS CAMP có một chủ đề khám phá cụ thể với một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện cho bé tìm hiểu về chủ đề đó một cách sâu sắc nhất

Trước chuyến đi:

- ♥ Bé tìm hiểu trước những “kiến thức nền” của chủ đề thông qua các hoạt động như đọc sách, tham khảo tài liệu,...
- ♥ Bé thảo luận với bạn cùng lớp để lập kế hoạch cho chuyến đi

Trong chuyến đi: Bé nhận một nhiệm vụ cụ thể để thực hiện (ghi chép, chụp hình, phỏng vấn,...)

Sau chuyến đi:

- ♥ Bé tổng kết những gì học hỏi được
- ♥ Bé tiếp tục tìm hiểu những khía cạnh mở rộng cụ thể hơn của chủ đề

Bé chủ động đặt ra những câu hỏi mà bé muốn tìm hiểu

Bé cùng các bạn tự vạch ra những việc cần chuẩn bị cho chuyến đi (với sự gợi ý của giáo viên)

Bé có vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong chuyến đi

Bé được trang bị kiến thức xã hội và rèn luyện các kỹ năng đa dạng:

Kỹ năng tư duy logic

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng trình bày

...



BÉ HỌC GÌ Ở “KIDS CAMP”?

(Bản quyền giáo án thuộc TOMATO Education)



MỖI CHƯƠNG TRÌNH KIDS CAMP GỒM 3 BUỔI:

BUỔI 1 Chuẩn bị: Tìm hiểu về chủ đề, chuẩn bị cho chuyến đi

BUỔI 2 Khám phá: Bé tham gia một chuyến đi để trải nghiệm và tìm hiểu về chủ đề trong thực tế.

BUỔI 3 Tổng kết: Tổng kết những gì học được từ chuyến đi, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về một khía cạnh cụ thể của chủ đề

VÍ DỤ VỀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH:

CHỦ ĐỀ	BUỔI 1	BUỔI 2	BUỔI 3
BÉ VÀ RAU CỦ Bé tìm hiểu về các loại rau thường được dùng trong bữa ăn hằng ngày Bé nhận biết và phân loại các loại rau củ Bé hiểu được ích lợi của rau với con người và tập xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh hơn	Đọc sách “ Cầu vồng rau củ ” Tìm hiểu về màu sắc của các loại rau củ và lợi ích của chúng	Đi thực tế tại siêu thị	Tổng kết Mở rộng: Tìm hiểu “6 bước để trồng một cây cà chua” hoặc thực hành làm salad rau củ.
BÉ VÀ BƯU ĐIỆN Bé tìm hiểu về quy trình vận hành của bưu điện để hiểu được tầm quan trọng của hoạt động thông tin trong đời sống của con người Bé thực hành viết thư, gửi thư	Tìm hiểu: “ Thông tin được truyền đi như thế nào ” để biết về những cách truyền thông tin từ xưa đến nay	Đi thực tế tại Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh	Tổng kết Mở rộng: Tìm hiểu “Điều gì xảy ra với cái thùng thư?” để biết về những gì xảy ra sau khi thư được bỏ vào thùng.

CHI PHÍ

TÊN KHÓA HỌC	MÃ KHÓA HỌC	THỜI LƯỢNG	HỌC PHÍ
KIDS CAMP	KC	3 buổi học theo chủ đề	1.200.000

HÃY CÙNG BKIDS ĐỒNG HÀNH VỚI CON YÊU TRÊN HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU MỚI MÈ TRONG GIAI ĐOẠN QUAN TRỌNG TIẾP THEO CỦA CUỘC ĐỜI CON!

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ NHẬN CÁC ƯU ĐÃI HẤP DẪN DÀNH CHO CON YÊU!

HOTLINE

090 888 9348 - 090 155 7684